

unicef 

vì mọi trẻ em

**Tình hình trẻ em thế giới 2024**

# Tương lai của tuổi thơ trong một thế giới đang thay đổi

Tóm tắt

# Chúng ta đang khởi tạo tương lai từ hiện tại

Xu hướng nhân khẩu học của ngày hôm nay sẽ định hình mô hình dân số của ngày mai. Lượng carbon chúng ta đổ vào bầu khí quyển hôm nay sẽ định hình khí hậu ngày mai. Các công nghệ chúng ta phát triển và quản lý ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng không chỉ đến cách các thế hệ tương lai học tập, làm việc và giao tiếp, mà còn ảnh hưởng đến phúc lợi của trẻ em trong nhiều năm tới.

Khi chúng ta gần kết thúc một phần tư đầu tiên của thế kỷ 21, Báo cáo “*Tình trạng trẻ em thế giới 2024*” (SOWC 2024) sẽ hướng tới năm 2050. Báo cáo đặt ra câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo tốt nhất một tương lai mà tất cả các quyền của mọi trẻ em đều được thực hiện - một thế giới nơi tất cả trẻ em sống, phát triển và phát triển hết tiềm năng của mình

Báo cáo này phân tích ba xu hướng toàn cầu lớn, có ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến cuộc sống của trẻ em trong vòng 30 năm tới, đến năm 2050: thay đổi nhân khẩu học, khủng hoảng khí hậu và môi trường và phát triển vượt bậc của công nghệ. Có được những hiểu biết thấu đáo về những xu hướng này và ý nghĩa của các xu hướng đối với trẻ em, chúng ta có thể nắm bắt tốt hơn những thách thức và cơ hội trong tương lai.

## Tiếng nói của trẻ em & thanh thiếu niên

Trẻ em có quyền bày tỏ quan điểm của mình – nhất là về những vấn đề ảnh hưởng đến các em. Trong toàn bộ Báo cáo SOWC về tương lai của tuổi thơ này, chúng tôi chia sẻ quan điểm của trẻ em và thanh thiếu niên theo đúng cách các em chia sẻ.<sup>1</sup>

Thông qua việc phân tích các xu hướng lớn và chỉ số kinh tế xã hội, Báo cáo SOWC 2024 xây dựng các mô hình dự báo, giúp chúng ta nhìn thấy những bức tranh đa dạng về tương lai của trẻ em vào năm 2050. Những kịch bản này là điều có thể xảy ra, không phải chỉ là dự đoán: Tương lai là điều mà chúng ta có thể cùng nhau xây dựng.

Khi chúng ta hình dung về một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta được dẫn dắt bởi Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em (CRC), được thông qua cách đây 35 năm. Hiệp ước mang tính bước ngoặt này đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu trẻ em và vẫn luôn là kim chỉ nam để chúng ta giải quyết những thách thức phức tạp mà chúng ta phải đối mặt.

Ngày nay, những nguyên tắc này thậm chí còn quan trọng hơn khi việc thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quyền của trẻ em gái trên thế giới đang bị thụt lùi. Những tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ qua- bao gồm cả việc bảo vệ pháp lý - đang bị đe dọa. Tái khẳng định cam kết của chúng ta đối với CRC là rất quan trọng khi chúng ta hoạch định tương lai đến năm 2050 và xa hơn thế.

## Tiếng nói của trẻ em & thanh thiếu niên

“Đến năm 2050, chúng ta cần sự đồng cảm, tuyên truyền và các chính sách thúc đẩy các hoạt động mới và việc làm bền vững. Các nhà lãnh đạo, cần xây dựng một tương lai hòa nhập và thịnh vượng.”

**U-Reporter, 16 tuổi, nữ, Ecuador**

Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu trẻ em và vẫn là kim chỉ nam nhằm giải quyết những thách thức phức tạp mà chúng ta phải đối mặt.

# Ba xu hướng lớn định hình tương lai của trẻ em

## Chuyển đổi nhân khẩu học

Đến năm 2050, dân số trẻ em toàn cầu dự kiến sẽ ổn định ở khoảng 2,3 tỷ, tương tự như mức hiện tại. Tuy nhiên, con số toàn cầu này ẩn chứa những thay đổi khu vực: Trong khi khu vực Nam Á sẽ vẫn là một trong những khu vực có dân số trẻ em lớn nhất, thì khu vực Đông và Nam Phi cũng như Tây và Trung Phi sẽ có đông dân số trẻ em. Những khu vực này hiện đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu cơ bản của trẻ em, đồng thời đối mặt với các rủi ro đáng kể về khí hậu và thiếu cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đầy đủ.

Tỷ lệ trẻ em trong dân số sẽ giảm ở mọi khu vực, nhưng một số khu vực vẫn sẽ có tỷ lệ trẻ em cao, và một số khu vực sẽ có nhiều người lớn hơn. Ví dụ, trong khi tỷ lệ trẻ em dự kiến sẽ giảm xuống dưới 40% ở châu Phi (so với khoảng 50% trong những năm 2000), con số sẽ giảm xuống dưới 19% ở khu vực Đông Á, Tây Âu, Bắc Mỹ và một số quốc gia có thu nhập cao, bao gồm Australia, Hàn Quốc và Singapore.

Những thay đổi này tạo ra cơ hội và thách thức. Một số khu vực có thể được hưởng lợi từ 'cổ tức nhân khẩu học' - là sự thúc đẩy tiềm năng cho tăng trưởng kinh tế - khi dân số trong độ tuổi lao động của họ tăng lên. Trong khi đó, các xã hội già hóa sẽ cần phải đáp ứng nhu cầu của dân số cao tuổi ngày càng tăng trong khi vẫn duy trì các dịch vụ và chính sách tập trung vào trẻ em.

## Tiếng nói của trẻ em & thanh thiếu niên

"Đến năm 2050, các thế hệ mới sẽ lớn lên và bị ảnh hưởng từ những quyết định mà chúng ta đưa ra ngày hôm nay. Chúng ta phải có trách nhiệm [xây dựng] một tương lai thịnh vượng và bền vững cho tất cả mọi người."

**U-Reporter, 19 tuổi, nữ, Algeria**

## Khủng hoảng khí hậu và môi trường

Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng quy mô toàn cầu chưa từng có. Gần một nửa số trẻ em trên thế giới - khoảng 1 tỷ người - sống ở các quốc gia có với nguy cơ cao về khí hậu và các mối nguy hiểm môi trường. Trong bối cảnh bất ổn khí hậu, sụp đổ đa dạng sinh học và ô nhiễm lan rộng, các mối đe dọa đang gia tăng trên toàn cầu. Trẻ em đang phải đối mặt với một môi trường nguy hiểm, khó lường hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó.

Cơ thể đang phát triển của trẻ em rất nhạy cảm với những mối nguy hiểm này. Từ trước khi được hít hơi thở đầu tiên, não, phổi và hệ thống miễn dịch của trẻ em dễ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và thời tiết khắc nghiệt. Ô nhiễm không khí đặc biệt có hại cho trẻ em; Tác động của ô nhiễm đối với sức khỏe và sự phát triển hệ hô hấp của trẻ em có thể kéo dài suốt đời. Nhiệt độ tăng làm tăng số lượng muỗi, lây lan các bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết và Zika. Lũ lụt làm ô nhiễm nguồn nước, dẫn đến các bệnh lây truyền qua đường nước, là nguyên nhân chính gây tử vong cho trẻ em dưới 5 tuổi. Thời tiết khắc nghiệt hạn chế sản xuất và khả năng có được thực phẩm, làm tăng nguy cơ mất an ninh lương thực của trẻ em. Các thảm họa liên quan đến khí hậu cũng có thể gây ra cảm giác bất lực, buồn bực và lo lắng ở trẻ em.

Sự thay đổi nhân khẩu học tạo ra cơ hội và thách thức.

**Tiếng nói của trẻ em & thanh thiếu niên**

**“Bảo vệ môi trường, cuộc sống con người và duy trì hòa bình mà không có chiến tranh.”**  
**U-Reporter, 17 tuổi, nữ, Ukraine**

Các cuộc khủng hoảng khí hậu và môi trường ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống của trẻ em. Các cú sốc khí hậu có thể dẫn tới việc đóng cửa, làm hỏng hoặc phá hủy các trường học. Từ năm 2022, 400 triệu học sinh trên khắp thế giới đã trải qua tình trạng đóng cửa trường học do thời tiết khắc nghiệt. Ngoài việc vi phạm quyền trẻ em, việc gián đoạn học tập còn cản trở sự phát triển kinh tế. Các mối nguy hiểm về khí hậu và môi trường cũng khiến trẻ em phải di dời khỏi nhà. Từ năm 2016 đến năm 2023, 62,1 triệu trẻ em đã phải di dời trong nước do lũ lụt, bão, hạn hán, cháy rừng và các sự kiện thời tiết khác.

Bảo vệ quyền trẻ em trong các cuộc khủng hoảng này đòi hỏi phải hành động ngay lập tức để giảm lượng khí thải, chuyển đổi sang năng lượng sạch và thực hiện thích ứng với khí hậu. Các chính phủ và cộng đồng toàn cầu phải ưu tiên sức khỏe của trẻ em trong việc xây dựng các chính sách về khí hậu và hành động để bảo vệ tương lai của trẻ em.

**Công nghệ tiên tiến**

Công nghệ tiên tiến - bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo thế hệ tiếp theo và những đột phá trong vắc-xin có thể cải thiện đáng kể cuộc sống của trẻ em trong tương lai. Để khai thác lợi ích của các công nghệ này đồng thời giảm thiểu rủi ro do công nghệ tiên tiến mang đến, chúng ta cần đảm bảo tiếp cận công bằng, quy định chặt chẽ và thiết kế lấy trẻ em làm trung tâm.

Số hóa có thể trao quyền cho trẻ em. Nó cho phép các em sáng tạo, học hỏi và kết nối với bạn bè, đồng thời tạo nền tảng cho triển vọng kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, nó cũng có thể làm trẻ em phải đối mặt với những rủi ro trực tuyến, dẫn tới nguy cơ bị bóc lột và xâm hại.

**Tiếng nói của trẻ em & thanh thiếu niên**

**“Chúng ta phải đảm bảo rằng sự phát triển của AI được định hướng bởi các nguyên tắc đạo đức. Điều quan trọng là phải giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền riêng tư và ngăn chặn những thành kiến có thể làm sâu sắc thêm sự phân chia hiện có trong xã hội”**  
**U-Reporter, 23 tuổi, nam, Rwanda**

Hiện nay, khoảng cách kỹ thuật số vẫn rất rõ rệt: Gần một nửa thanh niên trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, vẫn không được tiếp cận internet do hạn chế về hạ tầng, chi phí cao và không được cho phép. Việc không được tiếp cận với kỹ thuật số đe dọa làm trầm trọng thêm các bất bình đẳng hiện có, đặc biệt là ở những vùng có dân số trẻ em đang tăng nhanh, như ở châu Phi.

Các công nghệ mới như công nghệ thần kinh và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ giáo dục cá nhân hóa, cải thiện chăm sóc sức khỏe và các cải tiến khác trong đời sống của trẻ em. Tuy nhiên, nếu không có sự quản lý thích hợp, các công nghệ mới này có thể mang lại những rủi ro liên quan đến tự do nhận thức, quyền riêng tư và sự thiên vị trong các thuật toán. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng khác nhau đến các nhóm yếu thế và trẻ em khuyết tật, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phân biệt đối xử trong hệ thống.

Những đột phá trong phát triển vắc-xin và công nghệ xanh mang lại hy vọng. Đại dịch COVID-19 đã tiếp thêm sức mạnh cho đầu tư và nghiên cứu vắc-xin, bao gồm cả công nghệ mRNA, có thể đẩy nhanh quá trình phát triển các loại vắc-xin cứu sống con người thế hệ mới. Đồng thời, những đổi mới về năng lượng tái tạo đang nhanh chóng giành được thị phần và giúp mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng sạch của trẻ em.

Gần một nửa số trẻ em trên thế giới – khoảng 1 tỷ – sống ở những quốc gia phải đối mặt với nguy cơ cao về các mối nguy hiểm về khí hậu và môi trường.

Sự thiếu hụt về kỹ thuật số đe dọa làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng hiện có, đặc biệt là ở các khu vực có dân số trẻ em tăng nhanh.

# Trẻ em thế giới năm 2050

Các kịch bản tương lai do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Trung tâm Wittgenstein về Nhân khẩu học và Vốn Con người Toàn cầu xây dựng nêu ra cách những xu hướng lớn này kết hợp với các yếu tố khác để định hình cuộc sống của trẻ em vào năm 2050.

Các kịch bản tương lai trong Báo cáo Tình hình Trẻ em Thế giới (SOWC) 2024 được xây dựng dựa trên một số xu hướng toàn cầu, phân tích các dữ liệu trung bình theo thập kỷ từ những năm 2000 đến 2050.<sup>2</sup> Kịch bản “tiếp tục như bình thường” giả định rằng các xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục; con đường phát triển nhanh chóng có nghĩa là tiến bộ nhanh hơn nhờ vào việc gia tăng đầu tư xã hội và chú trọng vào bền vững và con đường phát triển chậm sẽ dẫn đến sự ì ạch do thiếu đầu tư và sự phân hóa gia tăng trên toàn cầu.

Các kết quả từ phân tích kịch bản bao gồm bảy lĩnh vực: sự sống còn và tuổi thọ của trẻ em; các nguy cơ về khí hậu và môi trường; điều kiện kinh tế - xã hội; giáo dục; bình đẳng giới; xung đột; và đô thị hóa.

Kịch bản mới mang đến cho chúng ta những chỉ dẫn về một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em. Ở những lĩnh vực như khí hậu và nguy cơ môi trường, kịch bản chỉ ra các chi phí tiềm ẩn của việc duy trì hiện trạng. Trên tất cả các lĩnh vực – bao gồm giáo dục và đô thị hóa – phân tích làm nổi bật những lĩnh vực cần nhất các can thiệp và nguồn lực. Cuối cùng, những phát hiện này cho thấy những lĩnh vực được đầu tư chiến lược dựa trên bằng chứng sẽ giúp mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho mọi trẻ em.

Mặc dù ba kịch bản tương lai tiềm năng được phân tích đầy đủ, các dự báo dưới đây dựa trên xu hướng “tiếp tục như bình thường”. Thông qua cách này, chúng tôi làm sáng tỏ hơn các chi phí tiềm ẩn của việc không hành động, đồng thời làm nổi bật các cơ hội để cải thiện đời sống của trẻ em.

## Con đường “tiếp tục như bình thường” đến những năm 2050



### Sự sống còn và tuổi thọ của trẻ em

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ em tiếp tục giảm là lý do để lạc quan về tương lai. Nhưng khi nói đến sự sống còn của trẻ em, thì một trường hợp tử vong cũng là quá nhiều.

Phân tích của chúng tôi dự đoán trong những năm 2050:

- Tỷ lệ sống còn của trẻ sơ sinh trên toàn cầu sẽ tăng bốn điểm phần trăm từ những năm 2000 lên hơn 98%.<sup>3</sup>
- Xác suất một trẻ sống được đến 5 tuổi sẽ tăng một điểm phần trăm từ những năm 2000 lên 99,5%.
- Tuổi thọ trung bình sẽ tăng từ 70 tuổi đối với phụ nữ và 66 đối với nam giới trong những năm 2000 lên lần lượt là 81 tuổi và 76.

Những phát hiện này minh họa cho việc đầu tư chiến lược, dựa trên bằng chứng có thể mở ra tương lai tươi sáng hơn cho mọi trẻ em.



### Các nguy cơ về khí hậu và môi trường

Trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương trước những cuộc khủng hoảng thế giới, với những rủi ro tăng lên khi các mối đe dọa về khí hậu và môi trường gia tăng.

Đến những năm 2050, nhiều trẻ em được dự đoán sẽ phải đối mặt với các mối nguy hiểm cực đoan so với những trẻ em trong những năm 2000:

- ~ 8 lần tiếp xúc với sóng nhiệt.
- Tiếp xúc với cháy rừng nhiều hơn 5,6 lần.
- Tiếp xúc với lũ lụt nhiều hơn 3,1 lần.
- Tiếp xúc với hạn hán nhiều hơn 1,3 lần.
- Tiếp xúc nhiều hơn với xoáy thuận nhiệt đới 1,2 lần.

### Tiếng nói của trẻ em & thanh thiếu niên

“Hãy tưởng tượng... Một tương lai mà biến đổi khí hậu và điều kiện khắc nghiệt sẽ khiến các trường học chuyển sang chế độ ban đêm, buộc mọi người chỉ được học vào ban đêm vì điều kiện không thể chịu đựng được vào ban ngày.”  
**Mamadou Doucoure, 24 tuổi, Nghiên cứu viên dự báo thanh niên, Mali**



### Điều kiện kinh tế xã hội

Trong khi trẻ em sẽ chiếm tỷ lệ ngày càng giảm trong dân số thế giới, Báo cáo Tình hình Trẻ em Thế giới 2024 dự báo sự gia tăng đáng kể về số lượng trẻ em sống ở các quốc gia thu nhập thấp hiện nay vào những năm 2050.<sup>2</sup> Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng:

- Số trẻ em sống ở các nước thu nhập thấp ngày nay<sup>3</sup> dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi so vào những năm 2050, tăng từ 11% trẻ em trên thế giới vào những năm 2000 lên 24% vào những năm 2050 - tăng 126%.
- Đồng thời, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người được dự đoán sẽ tăng hơn gấp đôi ở Đông Á, Thái Bình Dương và Nam Á trong khoảng thời gian từ những năm 2020 đến những năm 2050.



### Giáo dục

Xu hướng nâng cao tỉ lệ trẻ em tiếp cận với giáo dục của thế kỷ trước được dự đoán sẽ tiếp tục đến giữa thế kỷ, giúp cho trẻ em có sức khỏe tốt hơn, trao quyền nhiều hơn, giảm nghèo và tăng trưởng kinh:

- Đến những năm 2050, 95,7% trẻ em dự kiến sẽ ít nhất hoàn thành tiểu học (tăng từ 80% trong những năm 2000), trong khi 77% sẽ ít nhất hoàn thành trung học phổ thông (tăng từ 40% trong những năm 2000).
- Để phù hợp với tỷ lệ học sinh-giáo viên và tỷ lệ nhập học của các nước thu nhập cao<sup>4</sup> các khu vực Đông và Nam Phi, Tây và Trung Phi sẽ cần thêm 31 triệu giáo viên vào những năm 2050.
- Khoảng cách giữa trẻ em gái và trẻ em trai về trình độ học vấn trên toàn cầu được dự đoán sẽ thu hẹp một chút, với nhiều trẻ em gái hơn trẻ em trai dự kiến sẽ hoàn thành giáo dục trung học phổ thông ở một số khu vực.<sup>5</sup>

## Bình đẳng giới



Bình đẳng giới là yếu tố then chốt để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em, giúp tăng cường phúc lợi và sự phát triển của trẻ em đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế:

- Ở cấp độ toàn cầu, bất bình đẳng giới được dự đoán là ít hơn trong trẻ em vào những năm 2050 so với hiện nay.<sup>6</sup>
- Tuy nhiên, nhiều trẻ em sẽ sống trong các xã hội có mức độ bất bình đẳng giới đáng kể vào những năm 2050, chủ yếu ở khu vực Đông và Nam Phi, Tây và Trung Phi - hai trong ba khu vực mà hầu hết trẻ em trên thế giới sẽ sinh sống.
- Ở Tây và Trung Phi, khoảng cách giới khoảng 11 điểm phần trăm trong việc hoàn thành trung học phổ thông dự kiến sẽ kéo dài đến những năm 2050.

## Xung đột



Xung đột vũ trang là một trong những rủi ro lớn nhất thế giới đối với quyền, cuộc sống và phúc lợi của trẻ em trên toàn thế giới. Phân tích của chúng tôi dự báo rằng:

- Trên toàn cầu, sẽ có ít trẻ em sống ở những khu vực có nguy cơ xung đột cao.<sup>7</sup> Số lượng trẻ em sống ở những khu vực này sẽ giảm từ hơn 833 triệu vào những năm 2000 xuống còn 622 triệu vào những năm 2050.
- Tuy nhiên, ở Đông và Nam Phi, số trẻ em bị sống trong khu vực có xung đột sẽ tăng từ 71 triệu vào những năm 2000 lên 97,8 triệu vào những năm 2050 và từ 5,1 triệu lên 69 triệu ở Tây và Trung Phi

## Đô thị hóa



Với nhiều trẻ em sống ở các thành phố trong những thập kỷ tới, việc đảm bảo các khu vực đô thị lành mạnh và an toàn hơn là điều cần thiết để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi dự đoán rằng vào những năm 2050:

- Gần 60% trẻ em trên toàn cầu sẽ sống ở thành thị, tăng từ 44% trong những năm 2000.
- Khu vực Mỹ Latinh và Caribe sẽ duy trì tỷ lệ trẻ em cao nhất ở các khu vực thành thị trong những năm 2050 (84%), trong khi Đông và Nam Phi đang trên đà duy trì tỷ lệ đô thị hóa ít nhất (45%).
- Ở Tây và Trung Phi, số trẻ em sống ở khu vực thành thị sẽ tăng hơn gấp ba lần, từ 63 triệu vào những năm 2000 lên 209 triệu vào những năm 2050.

## Tiếng nói của trẻ em & thanh thiếu niên

“Nếu chúng ta có thể tập trung vào giáo dục nghề nghiệp, chúng ta có thể giúp những người trẻ có được các kỹ năng thực tế cần thiết để phát triển trong nền kinh tế tương lai.”

**May Phyu Phyu Aung, 24 tuổi, Nghiên cứu viên dự báo thanh niên UNICEF, Myanmar**

# Kiến tạo tương lai

Thay vì dự đoán, SOWC 2024 đưa ra tầm nhìn về tương lai đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của chúng ta trong việc kiến tạo tương lai. Khả năng tạo ra một thế giới nơi mọi trẻ em đều phát triển phụ thuộc vào việc tuân thủ Công ước về Quyền Trẻ em (CRC). Các quốc gia đã cam kết thúc đẩy và bảo vệ các quyền mà công ước này công nhận cho tất cả trẻ em, bao gồm đảm bảo không phân biệt đối xử, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, quyền sống, phát triển, và tôn trọng quan điểm của trẻ em. Những nghĩa vụ này là nền tảng cho những hành động đối với những xu hướng lớn mà chúng ta phải đối mặt.

UNICEF khuyến nghị các chính phủ và khu vực công, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và nhân quyền, và xã hội dân sự được huy động để đáp ứng các xu hướng lớn nêu trên và đảm bảo tương lai tốt nhất cho trẻ em. Hành động khẩn cấp cần thiết trong ba lĩnh vực chính.

*Báo cáo Tình hình Trẻ em Thế giới năm 2024 là lời kêu gọi hành động cho tất cả những ai có liên quan đến tương lai chung của chúng ta.*

## Tiếng nói của trẻ em & thanh thiếu niên

“Tôi phải rời hòn đảo nhỏ của mình để đi học. Tôi muốn tìm ra cách để có được nền giáo dục chất lượng cho tất cả mọi người, để những trẻ em sinh năm 2050 không phải rời khỏi hòn đảo của mình để học tập”  
**Fathmath Zahanath Zuhury, 23 tuổi, Nghiên cứu viên dự báo thanh niên, Cộng hòa Maldives**

### 1. Chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi nhân khẩu học:

- Đầu tư cho giáo dục mầm non, tiểu học và trung học; mở rộng đào tạo giáo viên và giải quyết việc làm cho thanh niên.
- Mở rộng các hệ thống bảo trợ xã hội đáp ứng sức, bao gồm nghỉ phép có lương của cha mẹ và trợ cấp trẻ em phổ quát.
- Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục và bà mẹ toàn diện, đồng thời thúc đẩy kế hoạch hóa gia đình có hiểu biết.
- Tạo ra các thành phố thân thiện với trẻ em với không gian an toàn, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cho trẻ em bị thiệt thòi.
- Duy trì tiếp cận công bằng với các dịch vụ ở khu vực nông thôn bị suy giảm dân số.
- Đảm bảo công bằng giữa các thế hệ trong các xã hội già hóa và ưu tiên quyền trẻ em và các dịch vụ công.

## Tiếng nói của trẻ em & thanh thiếu niên

“Tương lai của chúng tôi phụ thuộc vào quyết định của mọi người ngày hôm nay. Nắm bắt năng lượng tái tạo, bảo vệ đa dạng sinh học và đầu tư vào chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Hãy xây dựng một thế giới nơi tài nguyên được chia sẻ một cách công bằng và mọi cá nhân đều có thể phát triển.”  
**U-Reporter, 20 tuổi, nam, India**



## 2. Đầu tư vào thích ứng, giảm nhẹ và giáo dục về khí hậu và môi trường:

- Tích hợp khả năng chống chịu với khí hậu vào quy hoạch và cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm trường học và trung tâm y tế.
- Đầu tư vào giáo dục khí hậu để trang bị cho trẻ em xây dựng một tương lai bền vững.
- Đảm bảo nhu cầu của trẻ em được giải quyết trong Kế hoạch thích ứng quốc gia và chiến lược khí hậu.
- Đầu tư vào năng lượng tái tạo và thúc đẩy các giải pháp cắt giảm 43% lượng khí thải vào năm 2030.
- Thực hiện phục hồi hệ sinh thái quy mô lớn và thực hành quản lý đất đai bền vững.
- Tăng cường quản lý chất thải và chống ô nhiễm.

## 3. Cung cấp kết nối và thiết kế an toàn cho mọi trẻ em:

- Đảm bảo bình đẳng kỹ thuật số thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng và giải quyết các rào cản đối với việc sử dụng tối đa.
- Thúc đẩy kiến thức và kỹ năng số cho trẻ em và các nhà giáo dục để bổ sung cho việc giảng dạy truyền thống.
- Tăng cường pháp luật để bảo vệ quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số, bao gồm bảo vệ trẻ em khỏi các loại tội phạm mới.
- Áp dụng các nguyên tắc đạo đức để phát triển công nghệ, tập trung vào quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và trách nhiệm giải trình.
- Thực hiện quản trị dựa trên quyền đối với các công nghệ mới, với các cơ chế giám sát để lường trước rủi ro.

### Tiếng nói của trẻ em & thanh thiếu niên

“Chúng ta cần tạo ra không gian cho trẻ em và thanh thiếu niên để họ hình dung ra thế giới mà họ mong muốn. Mọi trẻ em đều xứng đáng có tiếng nói trong việc kiến tạo tương lai.”

**Fisayo Oyewale, 27, Nghiên cứu viên dự báo thanh niên, Nigeria**

Khi chúng ta hướng đến năm 2050, chúng ta phải đối mặt với một lựa chọn. Chúng ta có thể tiếp tục trên con đường hiện tại của mình, đến với một tương lai đầy rủi ro nơi hàng triệu trẻ em bị bỏ lại phía sau, tiềm năng và quyền của các em chưa được thực hiện. Hoặc chúng ta có thể chọn một con đường khác - nơi mọi đứa trẻ đều được sống, phát triển và kiến tạo thế giới xung quanh các em.

SOWC 2024 là lời kêu gọi hành động cho tất cả những ai quan tâm đến tương lai chung của chúng ta. Báo cáo thách thức chúng ta suy nghĩ vượt ra ngoài tầm nhìn hiện tại, dự đoán những thách thức và cơ hội phía trước, và hành động ngay bây giờ để bảo đảm một thế giới tốt đẹp hơn cho mỗi trẻ em.

# Chú thích

- 1 Báo cáo Tình hình Trẻ em Thế giới 2024 đã thu thập các quan điểm này từ khảo sát toàn cầu của UNICEF U-Report (<https://ureport.in/>), cũng như từ các Học giả Dự báo Thanh niên 2023 – một nhóm các chuyên gia trẻ về dự báo làm việc với UNICEF Innocenti – Văn phòng Nghiên cứu và Dự báo Toàn cầu (<https://www.unicef.org/innocenti/youth-fellowships>).
- 2 Refers to countries categorized as low-income by the World Bank as of the 2023–2024 revision.
- 3 Kết quả này đúng với tất cả ba kịch bản trong phân tích.
- 4 Đề cập đến các quốc gia được phân loại là thu nhập thấp theo Ngân hàng Thế giới 2023-2024.
- 5 Đề cập đến tỷ lệ học sinh trên giáo viên ở các quốc gia có thu nhập cao tính đến năm 2000.
- 6 Đi ngược lại các mô hình lịch sử, dự báo có nhiều trẻ em nữ hơn trẻ em nam sẽ hoàn thành giáo dục trung học phổ thông vào năm 2050 tại khu vực Đông và Nam Phi, Mỹ Latinh và Caribe, và Trung Đông và Bắc Mỹ.
- 7 Những dự báo trong SOWC 2024 dựa trên chỉ số Bất bình đẳng Giới của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (<https://hdr.undp.org/data-center/thematic-composite-indices/gender-inequality-index#/indicies/GII>) – bao gồm các chỉ số về sức khỏe sinh sản, tỷ lệ tham gia trong các cơ quan chính phủ, trình độ học vấn và tham gia lực lượng lao động – và các Đường lối Xã hội-Kinh tế Chung. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố tác động đến bất bình đẳng giới, bao gồm bạo lực và phân biệt đối xử, thiếu bảo vệ pháp lý và các chuẩn mực xã hội có hại, như hôn nhân trẻ em, có thể hạn chế cơ hội và duy trì sự bất bình đẳng.
- 8 Ước tính về sự tiếp xúc của trẻ em với xung đột trong nước được tính toán dựa trên nghiên cứu của Hegre, Håvard, và cộng sự, "Dự báo xung đột dân sự dọc theo các Đường lối Xã hội-Kinh tế Chung", Environmental Research Letters, vol. 11, no. 5, 2016, <10.1088/1748-9326/11/5/054002>. Công trình này tính toán xác suất xung đột trong nước dưới các SSPs dựa trên lịch sử xung đột của các quốc gia, sự đa dạng và quy mô dân số của họ, và mức độ phát triển kinh tế xã hội.

# Giới thiệu

**UNICEF**, cơ quan của Liên Hợp Quốc về trẻ em, hoạt động để bảo vệ quyền của mọi trẻ em, ở mọi nơi, đặc biệt là trẻ em thiệt thòi nhất và ở những nơi khó tiếp cận nhất.

Hoạt động trên hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi hoạt động nhằm giúp trẻ em sống, phát triển và phát huy tiềm năng của mình.

Trước, trong và sau các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, UNICEF có mặt hiện trường, mang lại sự giúp đỡ và hy vọng cứu sống cho trẻ em và các gia đình. Với tinh thần vô tư, phi chính trị và trung lập, chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ mọi trẻ em và đảm bảo sự sống còn cũng như tương lai của các em.

**UNICEF Innocenti – Văn phòng Nghiên cứu và Tầm nhìn xa Toàn cầu** giải quyết các vấn đề quan trọng nhất đối với trẻ em, cả hiện tại và tương lai. Văn phòng thúc đẩy sự thay đổi thông qua nghiên cứu và dự báo về các vấn đề quyền trẻ em, khơi dậy cuộc thảo luận toàn cầu và tích cực tham gia cùng thanh niên trong công việc.

UNICEF Innocenti trang bị cho các nhà lãnh đạo tư tưởng và những người ra quyết định những bằng chứng họ cần để xây dựng một thế giới tốt đẹp và an toàn hơn cho trẻ em. Văn phòng thực hiện nghiên cứu về các vấn đề chưa được giải quyết và các vấn đề mới, sử dụng dữ liệu sơ cấp và thứ cấp phản ánh tiếng nói của trẻ em và các gia đình. Văn phòng sử dụng dự báo để xác định các vấn đề ưu tiên cho trẻ em, bao gồm dự báo tương lai, phân tích xu hướng và phát triển các tình huống bối cảnh khác nhau. Văn phòng có một thư viện đa dạng và năng động bao gồm các báo cáo, phân tích và tài liệu chính sách cấp cao, đồng thời cung cấp nền tảng cho các cuộc tranh luận và vận động về nhiều vấn đề quyền trẻ em.

UNICEF Innocenti giúp trẻ em có câu trả lời cho những mối quan tâm cấp bách nhất của các em..

## Xuất bản bởi

### **UNICEF Innocenti – Văn phòng Nghiên cứu và Tầm nhìn xa toàn cầu**

Via degli Alfani 58  
50121, Florence, Ý  
Điện thoại: (+39) 055 20 330  
Email: [innocenti@unicef.org](mailto:innocenti@unicef.org)

Mạng xã hội: @UNICEFINnocenti trên LinkedIn

Để biết thêm thông tin và truy cập báo cáo đầy đủ, hãy truy cập:

<https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children/2024>.

ISBN: 978-92-806-5614-5

© Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tháng 11/2024

Để truy cập vào bản tóm tắt các số liệu thống kê quan trọng theo dõi tiến trình hướng tới các mục tiêu toàn cầu dành cho phụ nữ và trẻ em, hãy nhấp vào liên kết này hoặc quét mã QR phía bên phải: <https://uni.cf/sowcdata24>



# Vì mọi trẻ em,

Dù em là ai.

Dù em sống ở đâu.

Mỗi trẻ em xứng đáng có một tuổi thơ.

Một tương lai.

Một cơ hội công bằng.

Đó là lý do UNICEF có mặt ở đó.

Vì mỗi trẻ em.

Ngày qua ngày, không ngừng nghỉ.

Tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Để đến với những nơi khó tiếp cận nhất.

Những nơi xa xôi nhất, ít được giúp đỡ nhất.

Những trẻ em bị thiệt thòi nhiều nhất.

Đó là lý do chúng tôi ở lại đến cùng.

Và không bao giờ bỏ cuộc.



vì mọi trẻ em